

MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : 43143851
Date 12 พ.ค. 2543	Page : 1,3 Source <b>เดลินิวส์</b> No :
Keyword	



**ก**ารบำบัดผู้เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรคร้ายไข้เจ็บต่าง ๆ ตามระบบการแพทย์สมัยใหม่นั้น นอกเหนือจาก “แพทย์” หรือหมอ จะมีความสำคัญในอันดับต้นแล้ว ผู้ที่เป็น “พยาบาล” ก็นับว่ามีความสำคัญเช่นกัน และถ้าจะพูดกันจริง ๆ แล้วพยาบาลจะใกล้ชิดกับคนไข้มากกว่าหมอด้วยซ้ำไป คนไข้ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ จะกิน จะนอน จะจับถ่าย จะตาย จะรอด ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล

“พยาบาล” จึงเป็นวิชาชีพซึ่งต้อง “เสียสละ” สูง แต่แม้ว่าอาชีพการพยาบาลจะสูงส่งเพียงใด สังคมไทยต้องการการเสียสละจากพวกเธอมากเท่าใด ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นกับวิชาชีพนี้เช่นกัน อย่างเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เหล่าพยาบาลต้องออกมายึดฟุตปาธหน้ารัฐสภาเป็นที่ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หันมาเหลียวแลผู้เสียสละเหล่านี้ให้ทีมงานทำ ได้ช่วยเหลือคนไข้ ช่วยเหลือสังคม ตั้งที่ตั้งใจไว้ หลังจากที่ได้ร่ำเรียนวิชาชีพนี้มาแล้ว

**พยาบาลสิ้นตลาด...กระนั้นหรือ !!**

12 พ.ค. ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลสากล” เป็นวันที่ระลึกถึงสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวิชาชีพพยาบาลตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน เธอผู้นี้เสียสละอย่างใหญ่หลวงจนได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาล เธอคือ “ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” (Florence Nightingale)

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เกิดที่อิตาลี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ค.ศ. 1820 บิดาตั้งชื่อให้เป็นที่ระลึกของเมืองที่เธอเกิด ด้วยความที่บิดามารดาอยู่ในตระกูลคหบดีมั่งคั่ง (William Edward-France Nightingale) เธอจึงได้รับการศึกษาอบรมอย่างดีเพื่อให้มีฐานะเป็นกุลสตรีชั้นสูงในสังคม

แต่เธอกลับเลือกที่จะให้การพยาบาลคนป่วยผู้ยากไร้ จนกลายเป็น “เรื่องประหลาด” ในสังคมยุคนั้น !!

## เกิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังษาลย์ เป็นแม่พระของคนไข้ พี่นปณิธาน...พยาบาลแท้!!



ตั้งแต่เด็กเธอมีเมตตาต่อสัตว์ คนรอบข้าง และชอบให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอ ๆ จนเป็นสาวรุ่นอายุ 17 ปี เธอก็ยังคงออกเยี่ยมเยียนผู้เจ็บไข้ที่บ้านและสนใจที่จะเป็นพยาบาล ท่ามกลางแรงคัดค้านอย่างหนักจากบิดา-มารดา เนื่องจากพยาบาลในสมัยนั้นต้องทำงานไม่ต่างจาก “คนรับใช้” จึงไม่เหมาะกับกุลสตรีที่ได้รับการศึกษาดี และชาติตระกูลดี แต่ที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะศึกษาวิชาพยาบาลเมื่ออายุ 24 ปี

จุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเริ่มขึ้นเมื่อเกิดสงครามไครเมีย เธอ

และพยาบาลอีก 38 คนได้รับการร้องขอจากรัฐบาลให้ไปช่วยดูแลทหาร ซึ่งตกอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสและอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียด เมื่อผนวกกับความขาดแคลนในยามสงครามด้วยแล้ว ทำให้ทหารล้มตายจากโรคติดต่อ หิวอดโรด เแท้ ๆ กับตายจากอาวุธในสมรภูมิรบ ฟลอเรนซ์ ในดิงเกลได้อุทิศตัวทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชีวิตทหารเหล่านี้

ภาพสตรีผู้หนึ่งถือตะเกียงเดินเยียมเยียนไปรอบประโลมใจทหารผู้ไร้ความหวังและบาดเจ็บทุกคืน จึงเป็นภาพคุ้นตา และมีบันทึกไว้ในประวัติว่าทหารผู้หนึ่งได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวว่า...

"ช่างเป็นความสุขเหลือเกินที่เห็นท่านเดินผ่านไป ท่านจะพูดกับผู้ป่วยคนหนึ่ง แล้วก็ศีรษะและยิ้มกับอีกหลายคน ท่านจะทำให้แก่ทุกคนไม่ได้เพราะเรานอนกันอยู่หลายร้อยคน แต่เราก็หลงจูบเงาของท่านเมื่อผ่านไป แล้ววางศีรษะลงบนหมอนด้วยความพอใจ ก่อนหน้าที่ท่านจะมานี้มีเสียงคำทอและสบถสาบาน แต่ภายหลังการเยียมกราบของท่านแล้ว จะสงบเงียบราวกับอยู่ในโบสถ์"

ด้วยสมญานามอันเป็นที่รู้จักคือ "สตรีผู้ถือดวงโคม" (Lady with the lamp) ได้เป็นที่มาของสัญลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลคือ รูปตะเกียงหรือดวงโคม ซึ่งมีความหมายถึง ความรัก ความเมตตา และความหวังอันเป็นนิรันดร์

เมื่อสงครามสิ้นสุด ฟลอเรนซ์ ในดิงเกล ได้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลขึ้นในปี ค.ศ. 1860 และจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีแบบแผน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวิชาชีพพยาบาลสืบมาจนปัจจุบัน

"วันพยาบาลสากล" จึงเป็นวันที่ระลึกถึงสตรีผู้มีนามว่า "ฟลอเรนซ์ ในดิงเกล" ในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งพยาบาลในทุกประเทศก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงเธอ

สำหรับในประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" โดยการสนับสนุนจากสภาการพยาบาล จะจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2543 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. ซึ่งจะมีบริการทางสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย

แต่ในโอกาสนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่ง !!

รศ.ดร.ทัศนียา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล บอกว่า เนื่องในปี พ.ศ. 2543 เป็นวาระมหามงคล ครบรอบ 100 ปีแห่งวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาการพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพของพยาบาลไทยทั่วประเทศ 120,000 คน ได้นำความกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสถาปนา "รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งองค์ "สมเด็จพระย่า" ของพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพยาบาล และมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่พยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งทรงมีพระเมตตาอย่างล้นพ้นในการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยรางวัลนี้จะพิจารณามอบแก่พยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นในระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย 23 ประเทศ

ทั่วโลกมีวันพยาบาลสากล ไทยก็มีการจัดงานวันพยาบาลสากลที่สำคัญ!! ล่าสุดยังมีการสถาปนารางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพพยาบาลขึ้นมาอีก เหล่านี้คงจะเป็นกำลังใจให้กับเหล่าพยาบาลไทยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีเมตตา อ่อนโยน เป็น "นางฟ้าชุดขาว" ของคนไข้ มิใช่ "นางยักษ์ใจร้าย" ของคนป่วย

แต่อย่าลืมว่า "พยาบาล" คงจะช่วยเหลือใครไม่ได้ ตราบใดที่รัฐบาลยัง "ลอยแพ" พวกเขา !!!!